



## **Đức Thánh Cha chia sẻ với các giáo sĩ, tu sĩ và giáo lý viên Đông Timor: Chúng con là hương thơm của Chúa Kitô**

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Lisa Zengarini)

Phát biểu trước các giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Dili, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi họ gìn giữ và truyền bá hương thơm của Phúc âm cho Đông Timor.

Vì Đông Timor “nằm ở bên rìa” thế giới, nên nơi đây “phải là trung tâm của Phúc âm!”

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu bài phát biểu của mình với các giáo sĩ, tu sĩ và giáo lý viên Đông Timor bằng cách nhận xét rằng, mặc dù vị trí Đông Timor nằm bên lề trên bản đồ thế giới, Đông Timor vẫn là trung tâm của Phúc âm, vì người ta thường tập trung vào những người ở bên lề.

### **Ở tận cùng trái đất, là trọng tâm của Phúc âm**

ĐTC nói: “Chúng ta biết rằng trong trái tim của Chúa Kitô, ‘các vùng ngoại vi hiện sinh’ là trung tâm”; ĐTC lấy ý từ những lời mở đầu của Đức Giám mục Norberto do Amaral, Giáo phận Maliana, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Timor.

Sau đó, Đức Thánh Cha suy ngẫm về công việc và những thách đố của họ như đã được một nữ tu, một linh mục và một giáo lý viên diễn tả cho ngài vài phút trước đó, những người đã chia sẻ chứng ngôn của họ. Ngài đã làm như vậy bằng cách kể lại câu

chuyện về cô Maria ở Betania xúc dầu thơm đặt tiền lên chân Chúa Giêsu, câu chuyện được trích từ Phúc âm thánh Gioan.

Đức Thánh Cha nói rằng câu chuyện này cho chúng ta biết rằng “hương thơm của Chúa Kitô và Phúc âm của Người” là “một món quà mà chúng ta phải gìn giữ và được kêu gọi để truyền bá”.

ĐTC lấy ẩn dụ về gỗ đàn hương, có nguồn gốc từ khu vực này, mà kêu gọi các giáo sĩ, tu sĩ và giáo lý viên Timor quay trở lại với bản chất đức tin của họ, nhận ra rằng họ là “hương thơm của Chúa Kitô” ở Timor-Leste.

“Như Maria thành Betania... chúng ta cũng phải trân trọng tình yêu mà Chúa đã xúc dầu cho chúng ta, để nó không phai tàn và mất đi hương thơm.”



### **Giữ gìn hương thơm của Phúc âm và thanh lọc văn hóa**

Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng hương thơm này không phải để xử dụng cá nhân mà là “để xúc dầu cho chân Chúa Kitô, rao giảng Phúc âm và phục vụ người nghèo,” ĐTC kêu gọi họ cảnh giác với “sự coi thường về tinh thần thờ ơ, luôn rình rập chúng ta”.

ĐTC nhấn mạnh đến nhu cầu liên tục phát triển kiến thức về giáo lý và đức tin Kitô giáo để giúp “thanh lọc” nền văn hóa của họ “khỏi “những tập tục và truyền thống cổ xưa, đôi khi là mê tín” có thể xung đột với giáo lý Kitô giáo.

Mặt khác, Đức Thánh Cha khuyến khích họ coi trọng một số khía cạnh “tuyệt đẹp” của nền văn hóa của họ, chẳng hạn như niềm tin vào sự phục sinh và tôn trọng linh hồn người chết.

“Mỗi nền văn hóa và nhóm xã hội cần được thanh lọc và phát triển” (EG, 69)”



### **Truyền bá Phúc âm**

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục khuyến khích các giáo sĩ và các thành viên của Giáo hội Timor-Leste hãy "lan tỏa hương thơm" của Phúc âm, với lòng nhiệt thành và lòng can đảm, và nắm lấy tinh thần truyền giáo năng động. Ngài đã sử dụng hình ảnh cô Maria đã đập vỡ chiếc bình bằng ngọc thạch để xức dầu cho Chúa Giêsu và hình ảnh "Giáo hội đang chuyển động" được Sơ Rosa đề cập trong chứng từ của bà. "Truyền giáo", ngài nói "xảy ra khi chúng ta có lòng can đảm 'đập vỡ' chiếc bình chứa dầu thơm, phá vỡ 'lớp vỏ' thường đóng kín chúng ta" chỉ để phục vụ "nhu cầu cá nhân của chúng ta".

Do đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhu cầu "một động lực mới" hướng tới việc truyền giáo trong nước, "bắt nguồn từ lịch sử Kitô giáo lâu đời", để hương thơm của Phúc âm cũng có thể thúc đẩy sự hòa giải, hòa bình, lòng trắc ẩn và công lý sau nhiều năm chiến tranh.

### **Một "động lực" truyền giáo mới để chống lại bạo lực và nghèo đói**

ĐTC nhấn mạnh rằng hương thơm của Phúc âm là hương thơm của lòng trắc ẩn, "sẽ giúp người nghèo đứng dậy", và phải được lan truyền để chống lại các tệ nạn xã hội đang ảnh hưởng đến xã

hội Đông Timor, như bạo lực, nghiện rượu và thiếu tôn trọng phụ nữ.

### **"Phúc âm của Chúa Giêsu có sức mạnh tạo ra một xã hội mới".**

Để đạt được mục đích này, Đông Timor cần những giáo sĩ, những tu sĩ và những giáo lý viên "nhiệt huyết, được chuẩn bị và có óc sáng tạo".

### **Các linh mục phải là dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa**

Đặc biệt đề cập đến các linh mục, Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục họ hãy khiêm nhường và không lợi dụng vai trò của mình để trục lợi cá nhân hoặc danh tiếng xã hội, ĐTC nhấn mạnh: "Các bạn phải luôn chúc phúc và an ủi; luôn là một thừa tác viên của lòng trắc ẩn và là dấu chỉ của lòng thương xót của Chúa".

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài phát biểu của mình bằng những lời của Cha Sancho, trong chứng từ của cha đã nhắc nhở mọi người rằng "Thiên Chúa biết cách chăm sóc những người mà Ngài đã kêu gọi và sai đi làm sứ giả cho Ngài".

